

Sinh hoạt chuyên môn môn Hoá học tại Trường THPT Phạm Phú Thứ

Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm bộ môn Hoá học THPT năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo và phân công tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn của bộ môn Hoá học năm học 2023-2024, vào lúc 14 giờ 00 ngày 11/4/2024 tại Trường THPT Phạm Phú Thứ đã diễn ra buổi sinh hoạt cụm 2 môn Hoá học với sự tham gia của giáo viên 17 trường THPT thuộc cụm 2 trên địa bàn thành phố.



Với mục tiêu giúp giáo viên bộ môn Hoá học các trường được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; đồng thời trao đổi, tìm hiểu thêm về cách thức ra đề trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, thông qua việc trao đổi, thảo luận giữa các giáo viên trong cụm chuyên môn sau khi tham gia sinh hoạt cụm, Trường THPT Phạm Phú Thứ đã xây dựng chuyên đề **“Xây dựng ngân hàng câu hỏi chương trình học kì 2 - bộ môn Hóa học 11 theo cấu trúc mới 2025 của Bộ Giáo dục.”**



Theo đánh giá của các giáo viên tham gia buổi sinh hoạt, đây là một nội dung mới mẻ, hấp dẫn, nhiều giáo viên đã tìm hiểu, tham khảo nhưng chưa thực sự hiểu sâu vấn đề. Qua trình bày của báo cáo viên, mọi người mới hiểu sau được bản chất, cách thức ra đề mới của Bộ giáo dục. Các giáo viên môn Hoá học của Trường THPT Phạm

Phú Thứ đã dày công nghiên cứu, biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi chương trình học kì II lớp 11 theo cấu trúc mới để các giáo viên tham khảo. Có thể nói, đây là nguồn tư liệu rất phong phú, đa dạng và hữu ích. Các giáo viên có thể sử dụng như bộ đề cương ôn tập từng bài cho học sinh trên lớp học, hoặc dùng để tham khảo trong quá trình dạy học và kiểm tra. Điều quan trọng là giáo viên cần linh hoạt, sáng tạo trong quá trình sử dụng, vận dụng nguồn học liệu này vào giảng dạy từng đơn vị kiến thức, nội dung dạy học phù hợp và hiệu quả. Các thầy cô giáo cũng đã có nhiều trao đổi, thảo luận và nêu những câu hỏi liên quan đến việc áp dụng cấu trúc đề thi năm 2025 vào việc dạy học và kiểm tra. Thầy Phan Thanh Giàu chuyên viên bộ môn Hoá học của Sở cũng đã có nhiều trao đổi với buổi sinh hoạt về vấn đề này.



Hi vọng với những thông tin tiếp thu được từ buổi sinh hoạt chuyên môn, các giáo viên môn Hoá học ở cụm 2 có thêm nguồn tài nguyên tham khảo phong phú hỗ trợ cho công tác dạy và học trong thời gian tới./.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC